

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. เกษตรต้นเตรียม ๕ แนวทาง รับมือผลสะท้อนคลองจั่น
๒. ภัยแล้ง ๕๘ เกษตรเสียหาย ๕ พันล.กรมชลพอใจคทำนาปรัง ๕๐%
๓. พาณิชย์เดินสายขายยางพารา ๔ ชาติสนขายแล้ว ๓.๘ แสนตัน
๔. อ.ส.ย.โชว์แผนซื้อขายรอบใหม่
๕. พาณิชย์ไล่ออก ๓ บิ๊กข้าราชการ เอี่ยวทุจริตขายข้าวแบบจีทูจี
๖. ยื่น ๔ ข้อจีรับ.แก้ราคาตก
๗. สหกรณ์ตจว.แห่ถอนเงิน
๘. พืชเศรษฐกิจฝักราก
๙. จีทูจีใหม่ข้าวจีน ๒ ล้านตันคืบ สัญญาเก้ารับเพิ่มอีก๓แสน
๑๐. เครือข่ายหนี้สินวอนรบ.ช่วยเหลือ

หนังสือพิมพ์

- ฐานเศรษฐกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ
มติชน
ข่าวสด
สยามธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
แนวหน้า

เกษตรต้นเตริยม5แนวทาง รับมือพลสะท้อน‘คลองจัน’

1 นายพิตพงศ์ พงษ์บุญ อนุชยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันว่า ทางกระทรวงได้ดำเนินการอยู่ 3-4 แนวทาง/มาตรการ เรื่องแรกคือคดีแพ่ง ขณะนี้ต้องรอคำสั่งศาลว่าจะให้สหกรณ์ล้มละลายหรือจะให้ฟื้นฟู และถ้าให้ฟื้นฟูจะให้ใครเป็นคนฟื้นฟู ถ้าให้บุคคลภายนอกเป็นคนฟื้นฟู แนวคิดของทางกระทรวงเกษตรฯคือ ต้องไปเอาคนที่มีความสามารถในการฟื้นฟูเข้ามาช่วยในการวางแผน แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือว่า แผนที่สร้างขึ้นมาน่าจะปฏิบัติได้จริงหรือไม่ และต้องพยายามไม่ให้เกิดผลกระทบในระยะต่อไป เช่น การเอาเงินของผู้เสียหายมาใช้ ในกรณีนี้ก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังว่าจะดำเนินการในลักษณะใด

ส่วนที่ 2 เรื่องเกี่ยวกับคดีอาญาทางกระทรวงก็มีการประสานงานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการดำเนินคดีอาญาอยู่ตลอดเวลา มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล มีการนำเอกสารหลักฐานต่างๆ ไปให้กับผู้ดำเนินการในเรื่องคดีอาญาอยู่ตลอดเวลา ก็มีความใกล้ชิดกัน

ส่วนที่ 3 คือ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ฝากเงินที่ห้วงมากที่สุดคือผู้ฝากรายย่อย ซึ่งในขณะนี้คงต้องรอคำสั่งศาลเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ในส่วนผู้ฝากรายย่อยมีแนวคิดจะต้องไปหาเงินสักก้อนหนึ่งมาช่วย แต่ไม่ใช่เงินฟรี เพราะเงินที่จะมาใช้ผู้เสียหายก็มีสิทธิ์พูดได้ว่าควรจะนำมาใช้แบบไหน อย่างไร แต่การใช้หนี้ลักษณะนี้ต้องใช้เวลา ไม่สามารถที่จะจ่ายกลับคืนได้ทันที เพราะเป็นลักษณะของการฟื้นฟูธุรกิจ ต้องสร้างกลไกขึ้นมาเพื่อจะทำให้สามารถที่จะจ่ายเงินคืนให้กับคนที่เดือดร้อนจริงๆ ได้ แต่กลุ่มนิติบุคคลใหญ่ๆ นั้นคงต้องพยายามช่วยเหลือตัวเองให้มาก เพราะเป็นการตัดสินใจเข้ามาลงทุนเอง

ส่วนที่ 4 ได้ให้กระทรวงตรวจสอบในเรื่องนี้เพราะเรื่องเกิดมาตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ซึ่งนานมาแล้ว ควรจะได้มีการพิจารณาตรวจสอบให้จบสิ้นไปว่าความเกี่ยวพันระหว่างภาคราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐ ในการกำกับดูแล ในการตรวจสอบได้มีความเข้มข้นมากน้อยเพียงใด ใครทำอะไร ใครไม่ทำอะไร ก็ได้ให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯไปสรุปมานำเสนอให้รับทราบภายใน 1-2 สัปดาห์ เพราะมีการตรวจสอบเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี 2556 หรือ 2 ปีมาแล้ว

และส่วนสุดท้ายที่ร่างไว้แล้วคือ การแก้ไขกฎหมาย เพื่อสร้างความมั่นคงต่อกันเงินสำรองไว้บางส่วนเพื่อแก้ปัญหาในลักษณะนี้ เพราะโดยกฎหมายสหกรณ์เดิมจะต้องจัดเงินกำไรบางส่วนเก็บสำรองไว้เพื่อแก้ปัญหา หากมีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้น จะใช้เงินก้อนนั้นมาเยียวยาแก้ไขได้ จากปัจจุบันจากที่ตรวจบัญชีสหกรณ์เสร็จแล้วจะนำไปใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ซึ่งมีแนวคิดที่จะมีการกันเงินสำรอง 10% ของกำไรสุทธิสหกรณ์ ในรูปกองทุนส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งมีอยู่แล้วก็ได้

โดยโครงการส่วนใหญ่กว่า 53% หรือ 260 โครงการ จะเกี่ยวกับการจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของชุมชน การผลิตทางการเกษตรและการแปรรูป 8% การปรับปรุงโครงสร้างขั้นพื้นฐาน 36% การจัดการเพื่อลดการสูญเสียผลผลิตสินค้าเกษตร 2% เมื่อรวมตัวเลขที่คณะกรรมการระดับกระทรวงได้มีการอนุมัติครั้งที่ 1 แล้ว 222 โครงการ ใน 122 อำเภอ วงเงิน 104.9 ล้านบาท จะมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วทั้งสิ้น 707 โครงการ วงเงิน 334.7 ล้านบาท

สำหรับความคืบหน้าแผนการพิจารณาสนับสนุนโครงการของชุมชน ซึ่งตามแผนที่กำหนดให้สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมี.ค.2558 ทุกศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล หรือ ศบกต. ต้องมีการจัดทำโครงการ และกลั่นกรองจากคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอแล้วเสร็จทุกตำบล และคณะกรรมการฯระดับจังหวัด ต้องพิจารณาให้การอนุมัติโครงการแก่ชุมชนอย่างน้อย 2,330 ตำบล และมีโครงการนำเข้าพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบในระดับกระทรวงจำนวนไม่น้อยกว่า 1,139 ตำบล

ขณะนี้พบว่า ในส่วนการจัดทำโครงการของชุมชนผลดำเนินการทั้งสิ้น 2,881 โครงการ คิดเป็น 92.13 % ผ่านคณะกรรมการฯ อำเภอแล้ว 1,432 โครงการ 46.94 % ผ่านคณะกรรมการฯระดับจังหวัด 818 โครงการ 35.10% และผ่านคณะกรรมการฯระดับกระทรวง 385 โครงการ หรือ 33.80 % ซึ่งส่วนที่ยังต่ำกว่าแผน เนื่องจากทั้งระดับอำเภอและจังหวัดต้องกลั่นกรองโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายระดับเศรษฐกิจชุมชนและเกิดการจ้างแรงงาน

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ได้หารือกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม ทำความเข้าใจในพื้นที่ต่อข้อกำหนดหลักเกณฑ์ของโครงการ เช่น สัดส่วนผู้ใช้แรงงานอยู่ที่ 30 - 50 % แต่บางจังหวัดยังเข้าใจว่าต้อง 50 % เท่านั้น หรือ การเสนอโครงการต้องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพียงอย่างเดียว ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นการสร้างรายได้เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งก็สามารถเสนอโครงการได้เช่นเดียวกัน โดยมีเป้าหมายการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณไปยังชุมชนได้ทั้งหมด 15,000 โครงการ ในพื้นที่ประสบภัยแล้งซ้ำซากเป้าหมาย 3,051 ตำบล ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนเม.ย. และผลการดำเนินงานโครงการเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ประสบภัยแล้งแล้วเสร็จในเดือนมิ.ย.นี้

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ จะรวบรวมผลความคืบหน้าการดำเนินงานเสนอต่อกรมฯ ทราบในอีก 2 สัปดาห์

นายอู่ฟาร์ พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมถึงขั้นตอนการโอนเงินไปยังชุมชนนั้น หลังจากคณะกรรมการฯระดับกระทรวงมีมติแล้วจะเสนอโครงการไปยังสำนักงบประมาณ เพื่อโอนเงินผ่านบัญชีอกส.ไปทางจังหวัดเข้าที่ศบกต.ซึ่งเปิดบัญชีธนาคารไว้รองรับแล้ว

ทั้งนี้ ในวันเสาร์ที่ 14 มี.ค.นี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ จะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งที่จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ โครงการส่งเสริมผลิตปุ๋ยจากผักตบชวา

ต.ดอนหัน และโครงการลอกตะกอนคลองส่งน้ำคอนกรีตและซ่อมแซมคลองส่งน้ำต.ป่าหวายนึ่ง ซึ่งความคืบหน้าการจ่ายเงินลงไป ยังแต่ละชุมชนขณะนี้มีการเบิกจ่ายแล้ว 39 ล้านบาท และคาดว่าโครงการที่ได้รับการอนุมัติในครั้งที่ 1 ทั้ง 104 ล้านบาทจะถึงชุมชนได้ภายในวันที่ 16 มี.ค.นี้

นายธนา สุวิทณน ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา กล่าวว่า กรมฯอนุมัติงบกลางเพื่อดำเนินงานแผนงานและโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 16,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นงบประมาณของกรมชลประทาน 5,448 ล้านบาท เป็นงบประมาณเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการให้เสร็จในปี 2558 วงเงิน 964 ล้านบาท และงบผู้พันไปปีอื่นอีก 4,493 ล้านบาท ซึ่งงบปีจะนำไปใช้ในการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ฝ่ายกั้นน้ำ ประตูระบายน้ำ ชุดลอกแก้มลิง ระบบสูบน้ำและสถานีสูบน้ำ นอกจากงบกลางวงเงิน 964 ล้านรวมทั้งสิ้น 89 โครงการ หากก่อสร้างเสร็จจะเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้อีกถึง 13,750 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 23 จังหวัด

"กรมชลประทานมั่นใจว่า โครงการเร่งด่วนในส่วนของกรมชลประทานรับผิดชอบนั้น จะดำเนินงานแล้วเสร็จตามเป้าหมาย เนื่องจากเป็นโครงการขนาดเล็ก ไม่ต้องศึกษาผลกระทบตอลสิ่งแวดล้อม และได้จัดทำแบบบูรณาการไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่มาก เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถขยายพื้นที่ชลประทานได้ประมาณ 13,750 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 23 จังหวัด แบ่งเป็น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 จังหวัด ภาคเหนือ 3 จังหวัด ภาคกลาง 3 ภาคตะวันออก 2 จังหวัดและภาคใต้ 4 จังหวัด" นายธนา กล่าว

ภัยแล้ง 58 เกษตรเสียหาย 5 พันล. กรมชลพอใจงดทำนาปรัง 50%

ก.เกษตรฯ ประเมินภัยแล้งปี 58 กระทบจัดพื้นที่เกษตรเสียหายกว่า 5 พันล้าน ด้านกรมชลพอใจเกษตรกรงดทำนา-ลดปลูกพืชลงเกือบ 50% เมื่อเทียบกับปีก่อน ยันประเทศไทยมีน้ำพอใช้ถึงกลางเดือนกรกฎาคม ศูนย์ติดตามและแก้ไขภัยพิบัติด้านการเกษตร เผยล่าสุดมีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 23 จังหวัดพื้นที่เกษตรเสียหายแล้ว 1.2 ล้านไร่ ขณะโลกร้อนสร้างความเสียหายภาคเกษตรไทยปีละไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นล้าน

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปีที่รุนแรงที่สุดในรอบ 5 ปี แต่ทางกรมชลประทาน ได้มีมาตรการเร่งจูงใจให้เกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรัง และมีโครงการจ้างเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

จากภัยแล้งวันละ 300 บาท ในการชุดลอกคูคลอง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน บ้านพัก ระบบชลประทานและอื่นๆ รวมทั้งยังได้ออกมาตรการเสริมโดยการอบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อส่งเสริมอาชีพด้านประมง ด้านปศุสัตว์ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วแก่เกษตรกรในพื้นที่ 2 กลุ่มน้ำ ได้แก่ กลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่กลอง จำนวน 1.5 แสนไร่ ทำให้ภาวะเศรษฐกิจภาคการเกษตร(จีดีพี)โดยเฉพาะนาข้าวที่ยังมีปลูกได้รับความเสียหายเพียง 0.25% หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 5 พันล้านบาท จากจีดีพีภาคเกษตรโดย

พาณิชย์เดินสายขายยางพารา 4ชาติสนขายแล้ว3.8แสนตัน

พาณิชย์เดินสายขายยางพารา กับประเทศคู่ค้า ทั้งจีน รัสเซีย ฝรั่งเศส อิหร่าน หลังบรรลุข้อตกลงซื้อขายยางพารากับจีน 2 แสนตัน ด้านรัสเซียเตรียมเดินทางเยือนไทย สนใจซื้อยางไทยเมษายนนี้ “ฉัตรชัย” ทุ่มปีก่อนลงนามเอ็มโอยูซื้อขายยางกับจีนไปแล้วกว่า 3.82 แสนตัน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 1 (11-12 มี.ค. 58) ได้หารือร่วมกับนายหวัง เสี่ยวเทา รองผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายตกลงที่จะจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อหารือรายละเอียดเกี่ยวกับบันทึกความตกลง (เอ็มโอยู) ซื้อขายยางพาราที่ได้มีการลงนามไปก่อนหน้านี้ โดยคณะทำงานด้านยางพาราที่ได้รับมอบหมายฝ่ายไทยคือ องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) และฝ่ายจีนคือ SINOCHEM เป็นผู้

ดำเนินการภายใต้สัญญาปริมาณรวม 2 แสนตัน ซึ่งจีนตกลงจะเร่งลงนามซื้อขายสินค้าเกษตรกับไทยเพื่อแลกการลงทุนก่อสร้างรถไฟทางคู่ขนาดรางมาตรฐาน 1.435 เมตร

สำหรับข้อตกลงการซื้อขายยางพารา 2 แสนตัน ในครั้งนี้แบ่งเป็น



ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ปริมาณ 1.50 แสนตัน และยางแท่งอีก 5 หมื่นตัน เป็นราคาตลาดบวกราคามิตรภาพ ทั้งนี้ยางที่ส่งมอบทั้งหมดจะต้องเป็นยางใหม่ที่ผลิตในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557 กำหนดส่งมอบภายใน 1 ปี สินค้าที่ทำการซื้อขายต้องผลิตตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

เป็นต้นไป และมีระยะเวลาการส่งมอบ 12 เดือน โดยปริมาณการส่งมอบสินค้าในแต่ละเดือนจะเป็นปริมาณเฉลี่ยเท่ากันทุกเดือน (บวกลบไม่เกิน 10%)

“เมื่อวันที่ 10-13 ธันวาคมที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้มีการลงนามในการซื้อขายยางพารากับจีนไปแล้ว 3.82 แสนตัน คิดเป็นมูลค่า 584 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 1.87 หมื่นล้านบาท แยกเป็นการลงนามกับผู้แทนการค้าจากเมืองกวางโจว 3 ฉบับ ปริมาณ 1.50 แสนตัน และผู้แทนจากนครเซี่ยงไฮ้อีก 7

ฉบับ ปริมาณ 2.27 แสนตัน ในจำนวนนี้ซื้อขายทันทีกับผู้แทนเซี่ยงไฮ้ 4.80 พันตัน” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวอีกว่า ในสินค้ายางพารา กระทรวงพาณิชย์มีแผนจะเร่งรัดการจำหน่ายยางของรัฐบาลให้กับประเทศคู่ค้าสำคัญ โดยเฉพาะจีนและรัสเซีย โดยมี

โครงการนำคณะผู้แทนการค้ายางและผลิตภัณฑ์ 15 รายไปเจาะตลาด เมืองชิงเต่า มณฑลซานตง ในช่วงเดือนกรกฎาคม รวมถึงสร้างความสัมพันธ์กับตลาดกลางซื้อขายยางพาราส่วงหน้าที่เมืองชิงเต่า นอกจากการบรรลุข้อตกลงการซื้อขายยางพารากับจีนแล้ว ในช่วง

ต้นเดือนเมษายนนี้ นายกรัฐมนตรี
ของรัสเซียมีกำหนดเดินทางเยือน
ไทยอย่างเป็นทางการ ในการนี้จะมี
การหารือระดับทวิภาคี และจะมีการ
ลงนามความร่วมมือหลายฉบับ รวมถึง
ความร่วมมือด้านยางพาราด้วย
ขณะที่ในเดือนมิถุนายนจะมีผู้นำเข้า
ยางพาราของรัสเซีย 10 ราย จะเดิน
ทางมาเจรจาการค้ากับผู้ส่งออกไทย
กระทรวงพาณิชย์ยังมีแผนนำคณะ
ผู้นำเข้ายางพาราและผลิตภัณฑ์
ของตุรกี เดินทางมาเจรจาซื้อสินค้า
ไทย ช่วงวันที่ 17-22 มีนาคมนี้ ส่วน
ฝรั่งเศสและเกาหลีใต้ได้มีโครงการ
จับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ส่งออกไทยกับ
ผู้นำเข้าจากฝรั่งเศสเมื่อปลายปีที่
ผ่านมา จำนวน 2 ราย โดยมีความ
สนใจสั่งซื้อถุงมือยาง ขณะนี้อยู่
ระหว่างการส่งตัวอย่างไปให้ผู้นำ
เข้าไปทดสอบ

ขณะที่ก่อนหน้านี้ในช่วง
ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา มี
คณะผู้แทนการค้ายางพาราจาก
อิหร่าน 9 ราย ได้เข้ามาเจรจา
ซื้อขายซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ
พิจารณาสั่งซื้อ โดยได้เชิญผู้แทน
ของบริษัท ไทยอ้อยยางพารา จำกัด
(มหาชน) เดินทางไปอิหร่านในช่วง
เดือนพฤษภาคมซึ่งหากมีการตกลง
คาดว่าจะมีการนำเข้ายางพาราจาก
ไทยกว่า 5-6 หมื่นตันต่อปี

อ.ส.ย.โชว์แฟนชื้ออย่างรอบใหม่

น้ำยางสด-ยางก้อนถ้วยไม่ได้สเปกถูกหัก-ไม่ชื้อ

๖ อ.ส.ย.โชว์แผนใช้เงิน 2 พันล้านชื้อน้ำยางสด-ยางก้อนถ้วยรอบ 2 ในฤดูกาลกรี๊ดใหม่ คุณเข้มต้องได้ตามสเปกไม่จันถูกหักราคาถึงขั้นไม่รับชื้อ ด้านนายกน้ำยางขันยันไม่กระทบธุรกิจ ระบุเงินจับๆ อุ่มชาวสวนได้น้อยมาก แนะรัฐขายยางสดตอกใหม่ให้ผู้ส่งออกต่ำกว่าราคาดลัด 1-2 บาท/กก. อ้างดีกว่าสต็อกจนเสื่อมทำเสียราคา บิ๊กวงการชื้อรัฐหยุดชื้ออย่าง ช่วงปิดกรี๊ด ราคาทั้งใน-นอก ยังร่วงตึง

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงวิธีการปฏิบัติ การชื้อ การขาย และการบริหารจัดการโครงการสร้างมูลค่ากันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ในรอบ 2 (เริ่มเปิดกรี๊ดยางเดือนพฤษภาคม)ที่ได้เพิ่มการรับชื้ออย่างอีก 2 ชนิด ได้แก่ น้ำยางสด และยางก้อนถ้วย ใช้เงินกู้ 2 พันล้านบาท จากวงเงินเชื่อ 6 พันล้านบาทที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติแล้วว่า ทางองค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) ได้กำหนดเงื่อนไขการรับชื้อวัตถุดิบ น้ำยางสด จากเกษตรกรไว้

ดังนี้ 1. น้ำยางนั้นจะต้องเก็บรักษาด้วยสารเคมีที่โรงงานของ อ.ส.ย.หรือโรงงานที่เข้าร่วมโครงการจัดเตรียมในอัตราที่โรงงานกำหนดอย่างเคร่งครัด

2. ต้องเป็นน้ำยางสดวันต่อวัน 3. ผู้ขายต้องนำน้ำยางสด มาส่งขายที่โรงงานผลิตน้ำยางชั้นของอ.ส.ย.หรือโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ 4. อ.ส.ย. ตรวจสอบคุณภาพน้ำยางสด ตามมาตรฐาน ของ อ.ส.ย.อย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอนทั้งการตรวจหาปริมาณเนื้อยางแห้งประจำวัน ที่จะนำไปคำนวณน้ำหนักแห้งและคิดราคาเพื่อจ่ายเงิน ทั้งนี้ค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ หากกรณีเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยางมีต่ำกว่าที่กำหนด ให้ลดราคาจากราคาประกาศรับชื้อน้ำยางสดประจำวันนั้นๆ ดังนี้ ได้แก่ หากเปอร์เซ็นต์มากกว่า 24% ไม่เกิน 25% ลดราคารับชื้อลงกิโลกรัมละ 2 บาท หรือเปอร์เซ็นต์มากกว่า 23% ไม่เกิน 24% ลดราคารับชื้อลงกิโลกรัมละ 3 บาท เปอร์เซ็นต์มากกว่า 22% ไม่เกิน 23% ลดราคาชื้อลงกิโลกรัมละ 4 บาท และหากเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่า 22% ผู้ชื้อจะไม่รับชื้อน้ำยางสดดังกล่าว

ส่วนคุณสมบัติของน้ำยางสดที่ผู้ขายจะนำส่งไปให้ผู้ชื้อ ณ ฝ่ายโรงงานของ อ.ส.ย. และโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ค่าความสกปรก (V.F.A.) ของน้ำยางสดโดยการทดลองของผู้ชื้อต้องไม่เกิน 0.04 หากค่าความสกปรกมากกว่า 0.04-0.05 ลดราคารับชื้อลงกิโลกรัมละ 1 บาท แต่ถ้าค่าความสกปรกมากกว่า 0.05-0.06 ลดราคารับชื้อ

> แผนการรับซื้อยางพาราในโครงการสร้างมูลค่าให้กับชนฯ รอบ 2

ประเภทยาง	ราคาเฉลี่ย (บาท/กก.)	จำนวนน้ำหนัก (ตัน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
ยางแผ่นดิบ	60	20,000	1,200	
ยางแผ่นรมควันชั้น 3	63	35,000	2,205	
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (อัดก้อน)	64.20	500	32.10	
ยางแท่ง STR 20	52	10,000	520	
น้ำยางสด	45	45,000	2,025	
น้ำยางก้อนถ้วย	46	(เดือนละ 6 พันตัน)	300	เงินทุนเวียตของ อ.ส.ย.

ที่มา : คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.)

กิโลกรัมละ 5 บาท แต่ถ้าค่าความสกปรกมากกว่า 0.06-0.07 ลดราคาซื้อ กิโลกรัมละ 25 บาท ของราคาประกาศวันนั้นๆ หรืออาจจะไม่รับซื้อน้ำยางนั้นก็ได้ และค่าความสกปรกมากกว่า 0.07 ขึ้นไปไม่รับซื้อน้ำยางสดดังกล่าว

"อ.ส.ย. จะเปิดจุดรับซื้อน้ำยางสด ณ หน้าโรงงานแปรรูปน้ำยางชั้นในพื้นที่ ได้แก่ จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร และกระบี่ จะเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นน้ำยางชั้น 60% โดยการจ้างโรงงานแปรรูปของ อ.ส.ย. และว่าจ้างโรงงานแปรรูปน้ำยางสดเอกชน เก็บสต็อกในถัง 200 ลิตร แท็งก์น้ำยางสด และบ่อพักน้ำยางสด เก็บสต็อกไม่เกิน 15 วัน หลังจากนั้นจะจัดจำหน่ายน้ำยางชั้น 60% ออกสู่ตลาดทุกๆ 15 วัน ส่วนการรับซื้อยางก้อนถ้วย จะผ่านกลไกของการบริหารจัดการโรงงานยางแท่ง STR 20 ของ อ.ส.ย. จำนวน 3 โรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือจังหวัดอุดรธานี

ศรีสะเกษ และนครพนม จะนำยางก้อนถ้วยที่รับซื้อเข้าโรงบมอย่างน้อย 15 วัน ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปยางแท่ง STR 20 หลังจากนั้นจะนำยางแท่ง STR 20 เข้าเสนอขายผ่านกลไกการประมูลของตลาดกลางยางพารา จังหวัดสงขลา ภายใต้การดำเนินงานโครงการสร้างมูลค่าให้กับชนฯ"

ด้านนายอภิชาติ พันธุ์พิพัฒน์ นายกสมาคมน้ำยางชั้นไทย กล่าวว่า จากการประเมินของสมาคมโครงการรัฐบาลที่จะมารับซื้อน้ำยางสดและน้ำยางก้อนถ้วยนั้นจะไม่กระทบกับผู้ประกอบการเนื่องจากเงินที่จะใช้แทรกแซงมีน้อยมากเพียงแค่ 2 พันล้านบาท ซัพพลายในตลาดยังมีอีกจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ภาครัฐบาลยังมีอีกจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ภาครัฐบาลยังมีอีกจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ภาครัฐบาลยังมีอีกมาก อย่างไรก็ตาม ภาครัฐบาลยังมีอีกมาก อย่างไรก็ตาม ภาครัฐบาลยังมีอีกมาก

ส่งออกในราคาต่ำกว่าตลาด 1-2 บาท/กิโลกรัม ดีกว่าเก็บไว้ เพราะยังเก็บนาน ยางยิ่งเสื่อม และราคาตก

สอดคล้องกับนายวราเทพ วงศ์สุทธิกุล ประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไทยรับเบอร์สแควร์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) กล่าวว่า จากที่ซัพพลายยางในตลาดมีมากกว่าที่ อ.ส.ย. รับซื้อ มองว่าโครงการสร้างมูลค่าให้กับชนฯ ซื้อยางราคานำตลาดเป็นแค่เชิงสัญลักษณ์เท่านั้น ไม่ได้ช่วยดันราคาขายให้ขยับขึ้นมาก เห็นได้จากตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา โครงการได้หยุดประมูลซื้อยางในตลาดกลาง แทนที่ราคาขายจะปรับตัวสูงขึ้นแต่ปรากฏว่าราคาขายทั้งในประเทศ ตลาดโตคอม และไซคอม ยังปรับตัวลงทิศทางเดียวกัน

● พาณิชย์ไล่ออก 3 บิ๊กข้าราชการ ● เอี่ยวทุจริตชายข้ามแบบจีทูจี

คาบสองข้อคิวฟ้องเรียกค่าเสียหาย

พ.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) กระทรวงพาณิชย์ เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ 3 คน คือนายมนัส สร้อยพลอย อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นายทิมพร นาทวรทัต รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และนายอัศวรงค์ ทีปวัชร อดีตรัฐมนตรีว่าการสำนักงานการค้าต่างประเทศไทย ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการกองความร่วมมือการค้าและการลงทุน กรมการค้าต่างประเทศกรณีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดการชายข้ามแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ของรัฐบาลก่อนว่า ที่ประชุมมีมติไล่ออกข้าราชการทั้ง 3 คนออกจากราชการ แต่นายมนัสได้เกษียณอายุราชการนานแล้ว มติดังกล่าวจึงไม่มีผลใดๆ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาตามหนังสือชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรง ที่ ป.ป.ช.ส่งมาให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณา ซึ่งระบุว่าข้าราชการทั้ง 3 คน มีส่วนร่วมกระทำความผิด โดยช่วยเหลือและมุ่งหมายให้ 2 บริษัทของจีนเข้ามาทำสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ โดยที่ทั้ง 2 บริษัทไม่ได้รับขออนุญาตจากรัฐบาลจีน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกรมการค้าต่างประเทศ และประเทศชาติ

พ.อ.ฉัตรชัยกล่าวอีกว่า มติไล่ออกดังกล่าวจะมีผลทันทีเมื่อปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงนามในคำสั่งไล่ออก 2 ข้าราชการ โดยการถูกไล่ออกนี้จะทำให้ข้าราชการทั้ง 2 คนไม่มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จบำนาญใดๆทั้งสิ้น แต่ระหว่างนี้ ผู้ที่ถูกไล่ออกจากราชการทั้ง 2 ราย สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับทราบคำสั่ง โดยให้ยื่นต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (กพค.)

“ที่ประชุม อ.ก.พ.กระทรวงพาณิชย์ เคารพมากที่ผลสรุปออกมาเป็นแบบนี้ แต่ไม่มีทางเลือกอื่น เราพิจารณาตามมติ ครม.ปี ๖6 และระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ในชีวิตราชการ ผมไม่เคยพิจารณาโทษใครจนถึงขั้นไล่ออกจากราชการ รู้สึกเสียใจมาก หลังจากนั้น ข้าราชการทั้ง 3 คนต้องไปตัดสินใจเอาตัวต่อไป หรืออาจจะถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายด้วย”

ยื่น4ข้อจี้รบ.แก้ราคายางตก

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม นายสาย อินคำ กรรมการสมาคมเครือข่ายสถาบันเกษตรกร สถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการแก้ปัญหาราคายางว่า หลัง จากที่องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) ปิดรับซื้อ ยางพาราด้วยเหตุผลหลายประการนั้น ส่ง ผลกระทบให้ราคายางพาราดกต่ำมาถึง กิโลกรัม (กก.) ละ 10 บาท ประกอบกับเป็น ฤดูกาลปิดกรีด ไม่มีปริมาณยางพาราเข้าสู่ ตลาดเหมือนช่วงที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่าราคา ยางพารายังตกต่ำ เพราะที่ผ่านมารัฐบาลไม่มีความจริงใจรับฟังปัญหาชาวสวนยางเท่าที่ ควร ในนามของสมาคมเครือข่ายสถาบัน เกษตรกรร่วมกับกลุ่มอื่นๆ ในองค์กร และ สมัชชาชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ได้ ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ณ สภา เกษตรกร กรุงเทพฯ มีมติทำหนังสือถึง

รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้แก้ปัญหาราคายางพาราดกต่ำ อย่างจริงจัง

"ข้อเรียกร้องดังกล่าว ประกอบด้วย 1. สนับสนุนเงินทุนในโครงการเงินทุนเวียน 10,000 ล้านบาท ตลอดปีการผลิต 2558/2559 2. ดำเนินโครงการมูลฝักกันชนให้เปิดตลาด รับซื้อยางพาราทั่วทุกภาค ตลอดปีการผลิต 2558/2559 3. สนับสนุนเงินกู้จำนวน 5,000 ล้านบาท สร้างโรงงานแปรรูปยางพาราให้แก่ สถาบันเกษตรกร และปรับเกณฑ์เป็นเงินสด อุดหนุนสถาบันเกษตรกรในภาคที่ไม่มีโรงงาน และ 4. สนับสนุนสมาชิกสหกรณ์วิสาหกิจแห่ง ชาติ (สนช.) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ แห่ง (พ.ร.บ.) การยางพาราแห่งประเทศไทย วรร 3 เสนอให้รัฐบาลประกาศใช้โดยเร็ว" นาย สายกล่าว

สหกรณ์ตจว.แห่ถอนเงิน

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรฯ พร้อมด้วยนายโอภาส กลั่นบุญชัย อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แลงข่าวด่วนหลังตรวจพบการเบิกถอนเงินจากสหกรณ์สูงกว่าปกติในช่วงระหว่างวันที่ 1-10 มี.ค.ที่ผ่านมา

นายโอภาสกล่าวว่า สั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบการเบิกถอนเงินออกจากสหกรณ์ต่างๆ หลังมีการรายงานว่าสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาแห่ถอนเงินเป็นจำนวนมาก

ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ระหว่างวันที่ 1-10 มี.ค. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด เบิกถอนเงินออกไปรวม 227 ล้านบาท สูงกว่าระดับปกติจริง แต่ยังไม่ถือว่ามีความน่าเป็นห่วง เพราะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมายังมีเงินสำรองอีกประมาณ 3,400 ล้านบาท

นอกจากนี้ สอบพบสหกรณ์อีก 5 แห่งที่สมาชิกขอถอนเงินมากผิดปกติ ส่วนใหญ่อยู่ในต่างจังหวัด อาทิ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต, สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฯลฯ



บึงเคอของกือฝิงราก ชวนทำกินหัวมรือแบบกียัด

บึงเคอของกือฝิงราก
กือฝิงรากของกือฝิงราก
กือฝิงรากของกือฝิงราก
กือฝิงรากของกือฝิงราก
กือฝิงรากของกือฝิงราก
กือฝิงรากของกือฝิงราก
กือฝิงรากของกือฝิงราก
กือฝิงรากของกือฝิงราก
กือฝิงรากของกือฝิงราก
กือฝิงรากของกือฝิงราก

“ยศวจัน ชัยวัฒน์สิริกุล” ที่ปรึกษา
เครือข่ายหนี้สินแห่งประเทศไทย เปิดเผย
ถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องยื่นข้อ
เรียกร้องไปยังรัฐบาลเพื่อให้ช่วยเร่งแก้
ปัญหา โดยระบุว่า

“ที่ผ่านมาเกษตรกรหลายหมื่นราย
ทั่วประเทศได้รับผลกระทบจากสภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัว ผลผลิตทางการเกษตร
มีราคาตกต่ำ โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีหนี้
สิน ทั้งในส่วนของสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกร และเกษตรกรรายย่อย
ที่เป็นลูกหนี้ทั่วประเทศได้ ซึ่งได้รับผลกระทบ
ในวงกว้าง เนื่องจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ เตรียมที่จะไล่ฟ้องร้องบังคับคดี
เพื่อยึดสินทรัพย์ โดยเฉพาะที่ดินทำกิน

ทางเครือข่ายเกษตรกรต่างๆ จึง
ได้รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องไปยังรัฐบาล
ให้เร่งช่วยแก้ไขปัญหาวรรเทาความเดือด
ร้อนเบื้องต้น ด้วยการเร่งเบิกจ่ายเงิน
ค้ำจุนจากกองทุนฟื้นฟู เพื่อนำเอามา
แก้ไขปัญหานี้สินเบื้องต้นให้กับ
เกษตรกร โดยเม็ดเงินดังกล่าวมีมูลค่า
2,300 ล้านบาท ซึ่งมีกำหนดจะต้องส่ง
คืนให้กับรัฐ จากการบริหารงานที่ผิด
พลาดในอดีต ที่ได้รับการตรวจสอบโดย
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการ
การใช้เงินผิดประเภท โดยอยากให้นำเงิน
ก่อนนี้ มาจัดการซื้อหนี้เพื่อรักษาที่ดินทำ

กินของเกษตรกร โดยเกษตรกรก็จะชดใช้
หนี้ให้กับทางกองทุนฯ แทนการถูกบังคับ
คดีจากเจ้าหนี้ส่วนใหญ่เป็นสถาบันการ
เงิน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและเจตนาร
มณ์ของการก่อตั้งกองทุนฟื้นฟูอย่าง
แท้จริง

ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าว ควรจะนำ
เอามาแก้ไขและช่วยเหลือเกษตรกรใน
เบื้องต้นก่อนที่จะส่งคืน เพราะในปัจจุบัน
เกษตรกรลูกหนี้ ที่เป็นสมาชิกจำนวนมาก
กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากภาวะ
เศรษฐกิจ และมีโอกาสสูงที่จะต้องสูญเสีย
ที่ดินทำกิน” นายยศวจัน กล่าว

นอกจากนี้ ปรึกษาเครือข่ายหนี้
สินฯ ยังเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการ
บริหารจัดการของกองทุนฟื้นฟูฯ ซึ่งที่
ผ่านมา ไม่บรรลุเป้าหมายในการแก้ไข
ปัญหานี้ให้เกษตรกร รวมถึงการแก้
ปัญหาที่ผ่านมา ไม่มีผลเป็นรูปธรรมมาก
นัก เกษตรกรลูกหนี้ส่วนใหญ่ยังคงถูกเจ้า
หนี้เดินหน้าฟ้องบังคับคดี ซึ่งอยากให้
รัฐบาลลงมาดูแลและช่วยแก้ปัญหา ควบคุม
ไปกับการปรับโครงสร้างภาคการเกษตร
ของประเทศ เพื่อยกระดับศักยภาพใน
ด้านต่างๆ ของเกษตรกรรองรับการมา
ถึงของ AEC เนื่องจากในปัจจุบันปัญหา
ใหญ่ของภาคการเกษตรไทย คือ “หนี้”
และส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการแก้ไข เมื่อ

ต้องเผชิญหน้ากับปัจจัยด้านลบซึ่ง
เกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจ เป็นผลให้ได้
รับความเดือดร้อนเป็นทวีคูณ

นอกจากนี้ ทางเครือข่ายหนี้สิน
ชาวนาแห่งประเทศไทย ได้ส่งตัวแทน
เข้าหารือพร้อมยื่นข้อเสนอดังกล่าวให้กับ
รัฐบาล โดยนายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้รับเรื่องและได้เข้าหารือร่วมกันทั้งยัง
เชิญสมาคมธนาคารไทย สถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ของเกษตรกร เข้าร่วมประชุมใน
ครั้งนี้ด้วยในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558
ณ ห้องประชุม 135 ชั้น 3 ที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำเสนอในการ
ประชุม ครม.ต่อไป ทั้งนี้ทางเครือข่ายหนี้
สินชาวนาแห่งประเทศไทยจะเข้ารับฟัง
คำตอบในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2558
ต่อไป

จู่จู่ใหม่ข้าวจีน 2 ล้านตันคืบ สัญญาเก้ารับเพิ่มอีก 3 แสน

๕ พาณิชน์เวิร์ก “ฉัตรชัย” เตรียม
บินจีน เซ็นสัญญาซื้อขายข้าว 2 ล้าน
ตัน-ยางพารา 2 แสนตัน แต่ยังไม่สรุป
เรื่องราคา ส่งมอบปีหน้า ระบุข้าวดี จีน
ตกลงจะซื้อสินค้าเกษตรจากไทยจนกว่า
โครงการรถไฟจะแล้วเสร็จ ขณะข้าวจีทู
จีสมัยรัฐบาลเก่า จีนเตรียมรับมอบเพิ่ม
อีก 3 แสนตันภายในกรกฎาคมนี้

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผล
การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วย

ความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตร
ไทย-จีน (12 มี.ค.) ได้ข้อสรุปในเบื้องต้น
เรียบร้อยแล้ว โดยในวันที่ 8 พฤษภาคม
นี้จะนัดคณะเดินทางไปจีนเพื่อลงนามซื้อ
ขายสินค้าเกษตร

โดยในส่วนของข้าวมีปริมาณรวม
2 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวเก่า 1 ล้านตัน
ข้าวใหม่ 1 ล้านตัน กำหนดส่งมอบ
ภายในปี 2559 ในราคาตลาด ณ ท่าเรือ
กรุงเทพ (เอฟโอบี) ในส่วนของยางพามี
ปริมาณ 2 แสนตัน ราคาเอฟโอบีบวก

ราคามิตรภาพ ซึ่งจะสรุปอีกครั้งว่าควร
เป็นราคาเท่าใด นอกจากนี้จีนตกลงที่จะ
ซื้อสินค้าเกษตรจากไทยตลอดช่วงเวลาที่
การสร้างทางรถไฟจะแล้วเสร็จ ส่วน
สัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจี
เดิมของรัฐบาลก่อนปริมาณ 1 ล้านตัน ที่
ส่งมอบไปได้เพียง 3 แสนตันนั้น จีนได้
ขอให้ไทยส่งมอบเพิ่มอีกภายในเดือน
กรกฎาคมนี้อีก 3 แสนตัน เป็นข้าวขาว
5% ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมปทุมธานี ข้าว
เหนียวปีการผลิตล่าสุดในราคาตลาดซึ่งจะ
ทำให้ราคาข้าวในประเทศมีสัญญาณปรับ
ตัวดีขึ้นเพราะมีความต้องการจากต่าง
ประเทศमारออกอยู่แล้ว

สำหรับรายละเอียดการส่งมอบ
สินค้าภายใต้สัญญาที่จะดำเนินการลงนาม
ในส่วนข้าวสารรัฐบาลไทย ได้มอบหมาย

ให้กรรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และรัฐบาลจีนมอบหมายให้คอฟฟี่ คอร์ปอเรชัน เป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ได้ตกลงกำหนดกติกาต่างๆ เพื่อให้การซื้อขายเป็นไปอย่างราบรื่น ได้แก่ (1) กลไกการเสนอราคา ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องกันว่า การซื้อขายแบบเอฟโอบี โดยการกำหนดราคาจะคำนึงถึงกลไกราคาในตลาดโลก สำหรับชนิดและปริมาณข้าวจะมีการตกลงกันต่อไป (2) กลไกด้านโลจิสติกส์ ฝ่ายจีนจะเป็นผู้จัดหาเรือขนส่งสินค้าแบบคอนเทนเนอร์ และมีการกำหนดปริมาณการขนส่งสินค้าขั้นต่ำในแต่ละครั้งไม่เกิน 1 แสตันตัน หรือห้ามต่ำกว่า 60% ของปริมาณขั้นต่ำ 1 พันตัน หรือ 40% ของปริมาณขั้นต่ำ 500 ตัน และ (3) กลไกด้านคุณภาพ จะมีการแต่งตั้งผู้แทนที่จะ

กำกับดูแลการตรวจสอบข้าวอย่างเข้มงวด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในสัญญา

สำหรับรายละเอียดการส่งมอบข้าวจะใช้การส่งมอบแบบตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งแตกต่างจากวิธีการค้าปกติที่ส่งแบบ Bulk (แบบกระสอบใหญ่ขนาด 1 พันกิโลกรัม) เพื่อการควบคุมคุณภาพ และจำนวน ยืนยันว่าจะไม่ชำระสัญญาซื้อขายฉบับเก่าที่มีปัญหาการส่งมอบล่าช้า

ด้านนางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า จะต้องเร่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติตามสัญญาของไทยและจีนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว จากนั้นจะประสานไปยังสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เพื่อให้เอกชนเข้ามาร่วมปรับปรุงสภาพข้าวและส่งมอบให้จีนตามเงื่อนไขที่

กำหนดในสัญญา เบื้องต้นจะต้องส่งมอบข้าวฤดูการผลิตใหม่ให้จีนตามความต้องการก่อน ส่วนข้าวเก่าในสต็อกรัฐบาลที่ระบุในสัญญาจะเป็นการส่งมอบในลำดับต่อไป รวมถึงสามารถนำข้าวเก่าในสต็อกไปส่งมอบให้เอกชนตามสัดส่วนที่ส่งมอบไปได้

ขณะที่ความคืบหน้าการระบายข้าวครั้ง 3/2558 ต้องรอดูสถานการณ์ตลาดอีกครั้ง ส่วนการประมูลครั้งล่าสุด เบื้องต้นจะระบายได้ประมาณ 7 แสตันตัน จากปริมาณรวม 1 ล้านตันที่เปิดระบายขณะนี้กำลังสรุปรายละเอียด และข้อกฎหมายที่ต่อเนื่องมาจากการประมูลครั้งที่ 1/2558 ที่มีบางโกดังได้นำมาประมูลใหม่ให้ชัดเจนก่อนเสนอให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณานอมนุมัติขยายต่อไป

เครือข่ายหนี้สินวอนรบ.ช่วยเหลือ

นายศุภชัย ชัยวัฒน์สิริกุล ที่ปรึกษาเครือข่ายหนี้สินแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ขณะนี้ เกษตรกรหลายหมื่นรายทั่วประเทศได้รับผลกระทบจากสภาวะผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ำ โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีหนี้สิน ทั้งในส่วนของสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และเกษตรกรรายย่อยที่เป็นลูกหนี้ได้ ซึ่งได้รับผลกระทบในวงกว้าง เนื่องจากสถานการณ์เงินเจ้าหนี้ เตรียมที่จะไล่ฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อยึดสินทรัพย์ โดยเฉพาะที่ดินทำกิน ทางเครือข่ายเกษตรกรต่างๆ จึงได้รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้เร่งช่วยเหลือแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ด้วยการเร่งเบิกจ่ายเงินค้ำจุนจากกองทุนฟื้นฟูฯ ที่มีวงเงิน

2,300 ล้านบาท เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาหนี้สินเบื้องต้นให้กับเกษตรกร

นอกจากนี้ ลูกหนี้ที่เป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ ยังคงถูกเจ้าหนี้เดินหน้าฟ้องบังคับคดี จึงอยากให้รัฐบาลลงมาดูแลและช่วยแก้ปัญหา ควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างภาคการเกษตรของประเทศ เพื่อยกระดับศักยภาพในด้านต่างๆ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) เนื่องจากในปัจจุบันปัญหาใหญ่ของภาคการเกษตรไทยคือ หนี้ และส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการแก้ไข อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีเครือข่ายหนี้สินฯ ได้ส่งตัวแทนเข้าหารือและยื่นข้อเสนอให้รัฐบาล ผ่านทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้ว และจะเข้ารับฟังคำตอบในวันพุธที่ 18 มีนาคมนี้ ต่อไป